

สรุปผลการเดินทางตามโครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน
ของคณะข้าราชการรัฐสภา และสื่อมวลชน
นำโดย

นายอนุกุล สัจญิตติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

.....

นายอนุกุล สัจญิตติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนสื่อมวลชน จำนวน ๑๕ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามโครงการเยือนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในกลุ่มอาเซียน ซึ่งการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกคณะฯ ได้เดินทางเยือนระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ สำหรับรายละเอียดของการเยือนครั้งนี้ มีดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะฯ ได้พบปะหารือกับศาสตราจารย์ ดร.เหวียน ดินห์ ล้วน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย และคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย โดยได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งบุคลากรเข้าศึกษาภาษาเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมของเวียดนามควบคู่กันไปด้วย สำหรับมหาวิทยาลัยฮานอยนั้น เดิมเรียกว่ามหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ รวมถึงการสอนภาษาเวียดนามให้แก่ชาวต่างประเทศด้วย



คณะฯ พบปะหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอย และคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย

จากนั้น ในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะฯ ได้พบปะหารือกับ นายเหวียน ซี ดุง รองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม ณ สภาแห่งชาติเวียดนาม โดยรองเลขาธิการสภาแห่งชาติฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการพัฒนาประเทศของไทย ซึ่งเวียดนามจะร่วมพัฒนาควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน และเห็นว่าการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการศึกษาดูงานระหว่างสองสภานั้น จะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ และพัฒนาการติดต่อประสานงานระดับข้าราชการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานสภาแห่งชาติเวียดนามนั้น ได้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นภายในหน่วยงาน ซึ่งการมาเยือนของไทยในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี และเป็นแบบอย่างให้แก่เวียดนามได้ นอกจากนี้ รองเลขาธิการสภาแห่งชาติฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ ในวันเดียวกันด้วย



คณะฯ พบปะหารือกับรองเลขาธิการสภาแห่งชาติเวียดนาม และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ
ซึ่งรองเลขาธิการสภาแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพ

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการเป็นประชาคมอาเซียนคือการรวมตัวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันให้สามารถต่อรองกับกลุ่มประเทศอื่นๆ ได้ สำหรับประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงในภูมิภาคได้ดี หากมองในแง่ของการค้าการลงทุนแล้ว ไทยและเวียดนามสามารถเป็นคู่ค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะในสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเกษตร อาทิ กาแฟ พริกไทย และข้าว เป็นต้น ซึ่งเวียดนามยังคงต้องการการลงทุนภายในประเทศอยู่มาก ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนจากไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามหลายบริษัท โดยเฉพาะด้านการเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ไทยควรศึกษากฎหมายส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามก่อนเข้ามาลงทุน เนื่องจากแต่ละเขตพื้นที่ในประเทศอาจมีข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเวียดนามว่า ประชาชนยังทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนน้อย และปัจจุบันเวียดนามประสบปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย และไม่กลับไปเที่ยวซ้ำ เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยังไม่ได้มาตรฐาน และมีไม่เพียงพอ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวยังขาดการพัฒนาและความหลากหลาย



คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

อนึ่ง คณะฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ในกรุงฮานอย เมืองฮาลอง และเมืองนิงห์บิงห์ด้วย



วิหารวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกในกรุงฮานอย



อ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติและทางธรณีวิทยา



เมืองนิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก มีการล่องเรือบนนาข้าว